
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำป พ.ศ. 2564 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 1๐.00 น. 
ณ ศูนยสงเสริมสุขภาพแพทยทางเลือก 

------------------------------------- 
ผูมาประชุม 

1. นางสาววัญญชิสา แดงลมูล  ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
2. นายเกรียงศักดิ์ อุบลแกว  รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
3. นายนพดล โกกุล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
4. นายนันท เอ่ียมสอาด  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง 
5. นายสมเจตน แดงสีหยุน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
6. นายชินพงษ วรศรีวิศาล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
7. นายลิขิต  โกมลสิงห  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
8. นางฐานิตา สินพูล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
9. นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
10. นายธนกร ตันติไพจิตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง 
11. นายธนภัทร วัฒนชโนบล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
12. นายกองสกล ศรีบุญเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
13. นายชนะ หมองสนธิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง 
14. นายไพบูลย ภมรพล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
15. นายไพโรจน ศรีรุงเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง 
16. นางยุพิน คำเพราะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง 
17. นายสราวุฒิ ประยูรวงศ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายพงศฤทธิ์ เลิศศริิธนะกุล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง (ลากิจ) 

 
ผูเขารวมประชุม 

๑. นางชนิษา  วิมลวัฒนา  นายกเทศมนตรีเมืองสองพ่ีนอง 
๒. นายชุติพนธ ฉ่ัวภากร   รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง 
๓. นางสุรีวรรณ ยิ้มยอง   รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง 
๔. นายสัญญา บุญศิริ   รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง 
๕. นายบรรประชา อมรไตรภพ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสองพ่ีนอง 
๖. นางรำเพย ภมรมานพ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสองพ่ีนอง 
๗. นางสายชล เพชรคง   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสองพ่ีนอง 

 
ผูเขารับฟงการประชุม 
 หัวหนาสวนราชการ ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๔๕ น. 
นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล หัวหนาสวนการงาน วันนีเ้ปน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำป          

พ.ศ. 2564 เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนองมาครบองคประชุมแลว  
ดิฉันขอเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
นางสาววัญญชิสา แดงลมูล เรื่องที่ ๑ ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลวาสมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติให 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนองถายทอดสดผานเฟสบุกในนามของเจาหนาที่สภา

เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติใหสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนองถายทอดสดผานเฟสบุกในนามของ

เจาหนาที่สภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง (ดวยการยกมือ 
๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

 เรื่องที่ ๒ วันนี้นายพงศฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล ลากิจ จำนวน ๑ คน 
 เรื่องท่ี ๓ แนะนำพนักงานเทศบาล โอน/ยาย 

๑. นางสาวจิราภรณ ออนสำอาง ตำแหนงปลัดเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
เรื่องที่ ๔ ขอขยายเวลาสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง สมัยสามัญ            
สมัยที่ ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/๒๕๓๐๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๖๔ จังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาแลว อนุญาตใหสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำป 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๕ จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ 
เรื่องที ่๕ ๑) เรื่องการทำงานของเลขานุการสภาเทศบาลในหองกิจการสภาเทศบาล 
ดิฉันไดใหนายสราวุฒิ ประยูรวงศ มานั่งทำงานในหองสภาเทศบาลในตำแหนง
เลขานุการสภาเทศบาล เพราะจะตองดำเนินงานในทางดานเอกสารการประชุมสภา
เทศบาล เชน รายงานการประชุมสภาเทศบาล การนัดประชุมตางๆ เอกสารที่จะตอง
ดำเนินการสงจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะมีกำหนดระยะเวลาในการสง โดยเฉพาะชวง
ระยะนี้อยูระหวางการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนดเวลา จึงจำเปนตองใหมานั่งทำงานที่หองสภา
เทศบาล เมื่อดำเนินการเสร็จแลวก็จะกลับไปนัง่ที่โตะทำงานประจำตำแหนงธุรการ 
      ๒) การดูแลทำความสะอาดหองสภาเทศบาล ขณะนี้หองสภาเทศบาล
ไมไดรับการทำความสะอาด เชนโตะทำงานประธานสภาเทศบาล ตองทำความ
สะอาดเอง ตอนนี้ไดมีนางสาวสุนิสา ประยูรวงศ ไดมาชวยดูแลความสะอาดให 
เก็บขยะ เพราะมีสมาชิกสภาเทศบาลเขามาประชุมปรึกษาหารือจะมีขยะ 
      ๓) การอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขา เพราะเปนสถานที่ประชุมของ
สมาชิกสภาเทศบาล และรับฟงปญหาของประชาชน 

ระเบียบวาระที่ 2   การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง 
 เรื่องท่ี ๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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นางสาววัญญชิสา แดงลมูล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดทำหนาที่ในการตรวจรายงาน              

ประธานสภาเทศบาล การประชุมแลว และฝายเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองไดจัดสงราง

รายงานการประชุมเพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจสอบแลวนั้น มีสมาชิกสภา

เทศบาลทานใดประสงคที่จะแกไขรายงานการประชุมหรือไม 

นายกองสกล ศรีบุญเลิศ ขอแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล หนา ๑๕ จากคำวา นางสาวนฤมล  

สมาชิกสภาเทศบาล อินทรใจเอ้ือ เปน นางสาวมลฤดี อินทรใจเอ้ือ 

นางยุพิน คำเพราะ ในฐานะดิฉันเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล มีขอสงสัย 

สมาชิกสภาเทศบาล วา ในรายงานการประชุมสภาเทศบาล หนาที่ ๑๖ ผูบริหารเทศบาลไดอธิบายมี

ขอความวา “ดวยวิธีการจัดทำแผนงบประมาณ เราตั้งยอดไว ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

แตเวลาใชจริง อาจใชไมหมดงบประมาณสวนนี้จะตกไปอยูในงบกลาง” และดู

รายงานการประชุมสภาเทศบาล หนา ๑๗ ผูบริหารเทศบาลไดอธิบายมีขอความ

วา “การตั้งงบประมาณในสวนนี้ดวยวิธีการตั้งงบประมาณนั้น จะตั้งงบประมาณ

เทาไร เราสามารถตั้งได แตจะใชเทาไรเปนอีกเรื่องหนึ่ง ไมใชก็ตกเปนเงินสะสม” 

ดิฉันขอสอบถามประธานสภาเทศบาลวาจริงแลวงบประมาณสวนนี้ถาไมไดใชแลว

จะตกไปอยูในงบกลาง หรือเงินสะสม 

นางชนิษา วิมลวัฒนา จากคำถามนี้เราไดตอบไปแลว และชัดเจน แตถาวันนี้ยังไมเขาใจขอใหเจาหนาท่ี 

นายกเทศมนตรี งบประมาณชี้แจงระเบียบ 

นางสาวจิราภรณ ออนสำอางค กรณีท่ีใชเงินไมหมดจะตกเปนเงินสะสม 

ปลัดเทศบาล 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สรุปวาตกเปนเงินสะสม ไมใชไปเปนงบกลาง มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด 

ประธานสภาเทศบาล ประสงคที่จะแกไขรายงานการประชุมหรือไม เม่ือไมมีดิฉันขอมติท่ีประชุมนี้วา

สมาชิกสภาเทศบาลทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง สมัยสามัญ          

สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดวยการยกมือ ๑๕ คน ประธานสภา

เทศบาลงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระที่ 3   กระทูถาม (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

 เรื่องท่ี ๑ การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ             

พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) วาระที่ ๓ (ขั้นใหตราเปนเทศบัญญัติ) 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล ตามที่สภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนองไดรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาเทศบาลเมือง 

 สองพ่ีนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ       

การประชุมสภาทองถิ่น แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๕๑ กำหนดวาการพิจารณา

รางขอบัญญัติวาระที่ ๒ ใหปรึกษาเรียงตามลำดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่

คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปน
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อยางอ่ืน ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคำแปรญัตติหรือเห็นดวยกับ

การแกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ

นั้นอีก และสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนองไดสงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหกับคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือนำไป

พิจารณา และคณะกรรมการแปรญัตติไดคนืรางเทศบัญญัติตามรางเดิมและตามที่

มีการแกไขใหสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนองแลว จึงเรียนเชิญคณะกรรมการแปร

ญัตติรายงานผลการประชุมคณะกรรมการใหที่ประชุมรับทราบเพ่ือไดดำเนินการ

พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ตอไป 

นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สองพ่ีนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาราง          

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดดำเนินการตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นแลว   

จึงขอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี ้

 ขาพเจาพรอมคณะไดมาประชุมพรอมกันเพื่อรอรับคำแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากคณะผูบรหิาร

เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนองในวันที่ ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน ปรากฏวามีผูยื่น

คำแปรญัตติ ดังนี้ 

๑. นายลิขิต โกมลสิงห  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง เขต ๑ 
๒. นายชินพงษ วรศรีวิศาล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง เขต ๑ 
๓. นายไพบูลย ภมรพล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง เขต ๓ 

 

และในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการแปรญัตติจึงไดดำเนินการ
ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติรางเทศบัญญัติดังกลาวและมีมติ ดังนี ้
สวนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงไวตามรางเดมิ จำนวน ๗ คน 
สวนที่ ๒ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                
บันทึกหลักการและเหตุผลตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ มีรายการ ดังนี้ 
เรื่องที่ ๑ คำเสนอขอแปรญัตติของนายลิขิต โกมลสิงห ขอแปรญัตติลดรายจาย
เปนรายขอ พรอมทั้งขอสงวนคำแปรญัตติ ดังตอไปนี้ 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอ่ืนๆ 
รายการ โครงการอบรมสัมมนาคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล                    
พนักงานและลูกจาง 

 งบประมาณตั้งไว ๗๐๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 

ที่ประชุมมีมติเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายลิขิต โกมลสิงห                     
(ดวยการยกมือ ๗ คน) 
เรื่องที่ ๒ คำเสนอขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรวีิศาล ขอแปรญัตติลด
รายจายเปนรายขอ พรอมทั้งขอสงวนคำแปรญัตติ ดังตอไปนี ้

 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย 
 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
 งบประมาณตั้งไว ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
 ๒. ประเภท คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
 งบประมาณตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
 ๓. หมวด คาวัสดุ 
 ประเภท วัสดุสำนักงาน 
 งบประมาณตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๒0๐,๐๐๐ บาท 
 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
 ๔. ประเภท วัสดุงานบานงานครัว 
 งบประมาณตั้งไว ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
 ๕. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
 งบประมาณตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
 ๖. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 
 งบประมาณตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
 ๗. หมวด สาธารณูปโภค 
 ประเภท คาบริการไปรษณีย 
 งบประมาณตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
 ๘. งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
 รายการ กลองโทรทัศนวงจรปด 
 งบประมาณตั้งไว  ๓๙๕,๐๐๐ บาท ลดเหลือ            ๐ บาท 
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 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
 ๙. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย 
 ประเภท คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
 งบประมาณตั้งไว   ๘๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
 ๑๐. หมวด คาวัสดุ 
 ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
 งบประมาณตั้งไว   ๘๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
 ๑๑. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 
 งบประมาณตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
 ๑๒. แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน 

หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอ่ืนๆ 
รายการ โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล         
และบุคลากรทางการศึกษา 

 งบประมาณตั้งไว   ๕๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ    ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 

๑๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย 
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอ่ืนๆ 

 รายการ โครงการงานประเพณีสงกรานต 
 งบประมาณตั้งไว   ๖๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ   ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
 ๑๔. รายการ โครงการงานวันลอยกระทง 
 งบประมาณตั้งไว   ๓๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ   ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
ที่ประชุมมีมติเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล               
(ดวยการยกมือ ๗ คน) 
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 สวนที่ ๓ งบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาลและกิจการประปา 
เรื่องที่ ๑ คำเสนอขอแปรญัตติของนายไพบูลย ภมรพล ขอแปรญัตติลดรายจาย
เปนรายขอ พรอมทั้งขอสงวนคำแปรญัตติ ดังตอไปนี้ 

 ๑. แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

รายการ กลองโทรทัศนวงจรปด 

งบประมาณตั้งไว ๑๙๒,๘๐๐ บาท  ลดเหลือ          ๐ บาท 

 ไมมีคณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 
 คณะกรรมการไมสงวนคำแปรญัตติ 
 ท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายไพบูลย ภมรพล              

 (ดวยการยกมือ ๗ คน) 
 ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติมีมติคืนรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขใหสภา
เทศบาลเมืองสองพ่ีนอง พิจารณาในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ ๓            
(ข้ันใหตราเปนเทศบัญญัติ) ตามระเบียบตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ          
และพิจารณาดำเนินการตอไป 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล ตอไปเปนการพิจารณาเรียงตามลำดับเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติแกไข มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

เรื่องที่ ๑ คำเสนอขอแปรญัตติของนายลิขิต โกมลสิงห ขอแปรญัตติลดรายจาย
เปนรายขอ ดังตอไปนี้ 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอ่ืนๆ 
รายการ โครงการอบรมสัมมนาคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล                    
พนักงานและลูกจาง 

 งบประมาณตั้งไว ๗๐๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายลิขิต โกมลสิงห  ขอชี้แจงเหตุผลในการแปรญัตติรายการโครงการอบรมสัมมนาคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจาง เนื่องจากชวงนี้มีการแพรระบาดของ 
 โรค โควิด-๑๙ สายพันธุโอไมครอนที่ระบาดอยางรุนแรง ติดเชื้องาย จึงไมสมควร

ไปอบรมนอกสถานที่หรือในพ้ืนทีต่างจังหวัดไกลๆ ได เกรงวาผูเขารับการ
ฝกอบรมจะติดเชื้อของโรคโควิด-๑๙ กลับมาระบาดในพื้นที่ของเรา จึงเห็นสมควร
ใหตัดลดงบประมาณที่ตั้งไว ๗๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไมไดตั้งจาย
รายการนี้ไว 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายลิขิต โกมลสิงห                     
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายลิขิต โกมลสิงห จำนวน ๑ รายการ  
 (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 
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เรื่องที่ ๒ คำเสนอขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรวีิศาล ขอแปรญัตติลด
รายจายเปนรายขอ ดังตอไปนี้ 

 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย 
 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
 งบประมาณตั้งไว ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณ ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ผมไดไปดู

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งไว ๙๐๐,๐๐๐ บาท  
จึงตัดลดใหเทากัน 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล  
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

 ๒. ประเภท คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
 งบประมาณตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณ ประเภทคาบำรุงรักษาและซอมแซม 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผมไดไปดู

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใชงบประมาณไป 
๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงตัดลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล  
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

 ๓. หมวด คาวัสดุ 
 ประเภท วัสดุสำนักงาน 
 งบประมาณตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๒0๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณ ประเภทวัสดุสำนักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผมไดไปดู

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณไว  
 ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงตัดลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เทาเดิม 
นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

 ๔. ประเภท วัสดุงานบานงานครัว 
 งบประมาณตั้งไว ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณ ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๒๕๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผมไดไปดู

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใชงบประมาณไป 
๑๓๐,๐๐๐ บาท จึงตัดลดเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 
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 ๕. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
 งบประมาณตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผมไดไปดู

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใชงบประมาณไปไมถึง 
๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงตัดลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล  
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

 ๖. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 
 งบประมาณตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมไดไปดู

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใชงบประมาณไปไมถึง 
๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงตัดลดเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล  
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

 ๗. หมวด สาธารณูปโภค 
 ประเภท คาบริการไปรษณีย 
 งบประมาณตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณ ประเภทคาบริการไปรษณีย 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท ผมไดไปดู

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใชงบประมาณไป
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท จึงตัดลดเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูลสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล  
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

 ๘. งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
 รายการ กลองโทรทัศนวงจรปด 
 งบประมาณตั้งไว  ๓๙๕,๐๐๐ บาท ลดเหลือ            ๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๓๙๕,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๐ บาท จากที่ผมไดอภิปรายไวเม่ือ

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑ มียามรักษาความ
ปลอดภัย มีเจาหนาที่อยูเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และปญหา
ในการของบประมาณติดตั้งกลองวงจรปดนี้ ไมไดกำหนดจุดติดตั้งไว คราวหนาจะ
เสนออีกใหใสขอมูลใหละเอียดกวานี้ ทางสภาเทศบาลยินดีรับฟง 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรวีิศาล  
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 
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 ๙. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย 
 ประเภท คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
 งบประมาณตั้งไว   ๘๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณ ประเภทคาบำรุงรักษาและซอมแซม 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๘๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท ผมไดไปดูงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จึงตัด
ลดเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท เทาเดิม 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล  
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

 ๑๐. หมวด คาวัสดุ 
 ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
 งบประมาณตั้งไว   ๘๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณ ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๘๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท ผมไดไปดูงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จึงตัด
ลดเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท เทาเดิม 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล  
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

 ๑๑. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 
 งบประมาณตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ลดเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมไดไปดู

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใชงบประมาณไป 
๘๐,๐๐๐ บาท จึงตดัลดเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล  
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

 ๑๒. แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอ่ืนๆ 
รายการ โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล         
และบุคลากรทางการศึกษา 

 งบประมาณตั้งไว   ๕๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ    ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณ รายการ โครงการฝกอบรมและทัศน 
สมาชิกสภาเทศบาล ศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณต้ังไว 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้เหตุผลเดียวกับนายลิขิต โกมล
สิงห ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ แตไมไดตัดหมด เพราะ
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เห็นควรจัดอบรมพนักงานครูภายในควรที่จะรวมคน และจำกัดจำนวน เพ่ือไม
เปนการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชกิสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล  
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

๑๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย 
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอ่ืนๆ 

 รายการ โครงการงานประเพณีสงกรานต 
 งบประมาณตั้งไว   ๖๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ   ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตผุลในการตัดลดงบประมาณ รายการโครงการงานประเพณีสงกรานต 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๖๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เหตุผลดวยโรคโค

วิด-๑๙ ไมสมควรที่จะรวมคน แตควรจำกัดจำนวนคนรวมงาน หรือเชิญเพียง      
ผูอาวุโสมารดน้ำดำหัวที่หนาสำนักงาน และเลี้ยงพระเล็กๆ นอยๆ ตามที่ทาง
ราชการสั่ง 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล  
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

 ๑๔. รายการ โครงการงานวันลอยกระทง 
 งบประมาณตั้งไว   ๓๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ   ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณ รายการโครงการงานวันลอยกระทง 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ปงบประมาณนี้เรา

ไดใชไปแลว ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงตัดลดใหเหลือจำนวนที่ใชจริงแลว 
นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรีวิศาล  
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 
มติที่ประชุม มีมติเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายชินพงษ วรศรวีิศาล ทั้ง ๑๔ รายการ 

(ดวยการยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง)              
 สวนที่ ๓ งบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาลและกิจการประปา 

เรื่องที่ ๑ คำเสนอขอแปรญัตติของนายไพบูลย ภมรพล ขอแปรญัตติลดรายจาย
เปนรายขอ ดังตอไปนี้ 

 ๑. แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

รายการ กลองโทรทัศนวงจรปด 

งบประมาณตั้งไว ๑๙๒,๘๐๐ บาท  ลดเหลือ          ๐ บาท 

 มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี) 
นายไพบูลย ภมรพล ขอชี้แจงเหตุผลในการตัดลดงบประมาณรายจาย รายการกลองโทรทัศนวงจรปด 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๑๙๒,๘๐๐ บาท ลดเหลือ ๐ บาท จากการที่สมาชิกสภา

เทศบาลไดไปสำรวจและถายภาพที่โรงผลิตน้ำประปาแลว เห็นวามีกลองจำนวน 
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๕ ตัว จำนวน ๑ ชุด และมีผูบริจาคที่ไมไดระบุนาม อีก ๔ ตัว จำนวน ๑ ชุด จาก
การสำรวจพื้นที่ขอโรงผลิตน้ำประปา มีพ้ืนที่ไมมากนัก สวนใหญเปนโครงสราง
เหล็ก ถังปูนเก็บน้ำ ถังเหล็กเก็บน้ำ สวนตรงกลางจะเปนหองเก็บสารเคมี กลอง
จำนวน ๙ ตัว มีความเพียงพอแลว จึงตัดลดเหลือ ๐ บาท 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของไพบูลย ภมรพล                      
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นดวยกับคำขอแปรญัตติของนายไพบูลย ภมรพล จำนวน ๑ รายการ         
 (ดวยการยกมือ ๑๕ คน ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 
นางสาววัญญชิสา แดงลมูล ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้วาสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหราง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผานวาระที่ ๒ 

(ข้ันแปรญัตติ) โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มเีห็นชอบใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ             

พ.ศ. ๒๕๖๕ ผานวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) (ดวยการยกมือ ๑๕ คน ประธานสภา
เทศบาลงดออกเสียง) 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ ๓ (ขั้นใหตราเปนเทศบัญญัติ) 
ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้วา สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบราง       

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาล
เมืองสองพ่ีนอง โดยใหตราเปนเทศบัญญัต ิใชบังคบั โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง โดยใหตราเปนเทศบัญญัติใชบังคับ            
(ดวยการยกมือ ๑๕ เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล ดิฉันจะทำหนังสือ ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประธานสภาเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตอไป 

 ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นควรให
พักการประชุมในเวลาเท่ียง และเขาประชุมตอในเวลา ๑๓.๐๐ น. โปรดยกมือ 

 (ยกมือ ๑๕ คน) 
มติที่ประชุม มีมติใหพักเท่ียง และเขาประชุมตอในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเสนอใหม 
นางสาววัญญชิสา แดงลมูล เรื่องที่ ๑ ญัตติขอใหสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนองคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปน 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
 เนื่องจากนายอภิชัย เสารแสง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนองไดปฏิบัติหนาท่ี

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง ไดเสียชีวิต จึงขอใหสมาชิกสภา
เทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนองเปนคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองสองพ่ีนองแทนตำแหนงท่ีวาง ตอไป 

นายสมเจตน แดงสีหยุน เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง กระผมนายสมเจตน แดงสีหยุน  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง เขต ๑ ขอเสนอนายธนกร ตันติไพจิตร            

เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
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นางสาววัญญชิสา แดงลมูล ขอผูรับรอง (นายนันท เอ่ียมสอาด,นายลิขิต โกมลสิงห) 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่นเปน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพ่ีนองอีกหรือไม ถาไมมีถือวานายธนกร 
ตันติไพจิตร ไดรับเลือกใหเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายธนกร ตันติไพจิตร เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
นางสาววัญญชิสา แดงลมูล ตามที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ขอ 
ประธานสภาเทศบาล ติดตามงานที่ไดตอบคำถามไว เนื่องจากมีประชาชนไดสอบถามสมาชิกสภา

เทศบาลมาหลายคนวาโครงการงานวันลอยกระทงที่ผานมา สรุปแลวไดมีการ
เบิกจายงบประมาณในการทำกระทงไปจำนวนเทาไร (ดูจากรายงานการประชุม
สภาเทศบาลหนาที่ ๑๒) โครงการงานวันลอยกระทงไดเบิกจายงบประมาณไป
จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ขอถามวาเปนการเบิกจายงบประมาณจำนวน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท พอดีหรือไม ซึ่งไดมีการซักถามในที่ประชุมสภาเทศบาล      
นางสาวมลฤดี อินทรใจเอ้ือ ไดตอบขอซักถามนั้นไว (รายงานการประชุมสภา
เทศบาลหนาที่ ๑๒) ชี้แจงวาโครงการงานวันลอยกระทงไดใชงบประมาณไป 
จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เปนตัวเลขกลมๆ แตจริงแลวจะขอดูรายละเอียดอีกครั้ง
วาใชจายจริงไปเทาไร และที่ตั้งงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณไวตามที่เราตั้งไวทุกป เพื่อรองรับการจัดงานวันลอย
กระทงตามปกติ แตที่ผานมาประสบปญหาของโรคโควิด-๑๙ แพรระบาด 
งบประมาณท่ีผานมาไดใชเงินโครงการนี้ไปแลว แตยอดใชจายไมใชจำนวนเงิน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท เปนตัวเลขกลมๆ ซึ่งเปนคำตอบจากคำถามของสมาชิกสภา
เทศบาลไดถามไป เปนตัวเลขกลมๆ นี้หรือไม ไมมีเศษเลยหรือ แตนางสาวมลฤดี 
อินทรใจเอื้อ ตอบวา ไมใชตัวเลขกลมๆ ตอมารองปลัดเทศบาลไดชี้แจงโครงการ
งานวันลอยกระทงวา ในปที่ผานมากองการศึกษาตั้งตามงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งไวไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แตลักษณะการ
เบิกจายตองดูอีกครั้ง ตัวเลขจะอยูในงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท แตจายจริงคง
ไมถึง ขอไปดูในรายละเอียดการเบิกจายกอน มีอยูในรายงานการประชุมหนา ๑๕ 
ดังนั้นทางสภาเทศบาลขอถามผานประธานสภาเทศบาลวา ตามที่รองปลัดขอไปดู
รายละเอียดการเบิกจายไดผลอยางไรบาง อธิบายใหที่ประชุมทราบดวย และใน
รายงานการประชุมหนาที่ ๑๖ คณะผูบริหารเทศบาลอธิบายวา ดวยวิธีจัดทำ
งบประมาณ เราคงจำนวนยอดไว ๑๒๐,๐๐๐ บาท แตใชจริงอาจใชไมหมดไม
จำเปนตองเปนตัวเลขกลมๆ แตเกินไมได หลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลแลวได
มีหัวหนาสวนราชการเขาไปตอบในเพจเฟสบุกถายทอดสดการประชุมสภา
เทศบาลวา ขออนุญาตตอบขอสงสัย อาจเขาใจคลาดเคลื่อนเรื่องงบประมาณ 
โครงการงานวันลอยกระทง ใชงบประมาณในการจัดทำกระทงกลางน้ำเกินกวา 
๑๒๐,๐๐๐ บาท แตขอเบิก ๑๒๐,๐๐๐ บาท สวนเกินนั้นนายกเทศมนตรคีวักเงิน
สวนตัวออก ไมมีเงินทอนแตอยางใด จากการที่มีหัวหนาสวนราชการเขามาตอบ
คำถาม ซึ่งในท่ีประชุม ผูบริหารเทศบาลไมมีการพูดวามีการควักเงินสวนตัวจายมี
แตพูดวาใชเงนิไมหมดก็ตกไปอยูในงบกลาง ไมหายไปไหน ตามรายงานการ
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ประชุมสภาเทศบาลหนาที่ ๑๖ แตจริงแลวเงินสวนนี้ถาใชไมหมดจะตกไปอยูใน
เงินสะสม ฝากผานประธานสภาเทศบาลขอใหคณะผูบริหารเทศบาลชี้แจง 

นางชนิษา วิมลวัฒนา จากโครงการงานวันลอยกระทงท่ีเราใชงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเราใช 
นายกเทศมนตรี งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากรางเทศบัญญัติ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไมผาน ชี้แจงดวยหลักการและเหตุผลวางบประมาณที่เราทำนั้น
จะทำไดในจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเกินไมไดแตกรณีถาเหลือก็จะตกเปน
เงินสะสม นี้คือระเบียบปฏิบัติจริงๆ แตปนี้ท่ีเราทำนั้นจริงแลวใชงบประมาณไป
เทาไรใหผูอำนวยการกองการศกึษาจะเปนผูตอบ สาเหตุที่ทำไมนายกเทศมนตรี
ไมพูดวามันเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นายกตองออกเอง จริงแลวในการลง
รายละเอียดเรื่องนี้มันเปนงบประมาณสวนตัว เมื่อเงินงบประมาณไมพอก็
พิจารณาในฐานะผูนำ ตองการจะทำใหดีใหสวย ขาดเหลือตรงไหนก็บอกมา ยินดี
บริจาคเงินสวนตัว คิดวาไมจำเปนตองมาพูดตรงนี้ แตเรื่องเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
จริงแลวมันไมพอหรอก จึงควักเงนิสวนตัวไปก็ไมบอกใหใครทราบ แตบอก
ผูอำนวยการไป ขอใหผูอำนวยการกองการศึกษาชี้แจง 

นางเมตตา นกเกตุ ตองขออภัยวาเมื่อการประชุมสภาเทศบาลคราวกอนไมไดเขารวมรับฟงการ 
ผูอำนวยการกองการศกึษา ประชุมอยูในชวงลาพักผอน จึงทำใหเกิดความคลาดเคลื่อนของคาใชจายโครงการ

งานวันลอยกระทง ดวยเหตุวารางงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไมผาน ในการตั้งงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งไว ๑๒๐,๐๐๐ บาท นายกเทศมนตรีมีความตองการที่จะจัดงาน
วันลอยกระทงรวมกับวัดใหมอัมพวัน และในสวนของการจัดการประกวดนางนพ
มาศดวย แตดวยงบประมาณจำกัด ไมเพียงพอจึงไมสามารถจัดได ซึ่งปนี้
นายกเทศมนตรีมีความตองการจะทำกระทงใหแตกตางกวาทุกป คือจัดใหกระทง
มีลักษณะไปทางยุคสุโขทัย เมื่อไดเริ่มทำแลวมูลคาของวัสดุ อุปกรณ มากกวา 
๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงไดพูดคุยกับผูที่รับดูแลในการจัดทำกระทง ปรากฏวาวัสดุ 
อุปกรณที่จะตองใชอยูท่ี จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท เราจึงเรียนนายกเทศมนตรี
และบอกผูจัดทำวา เรามีงบประมาณเพียง ๑๒๐,๐๐๐ บาท ใหทำรายการมา
เพียงเทาที่มีอยูนี้ จึงเปนตัวเลขกลมๆ อยางที่เสนอไป ตองขออภัยที่ทางนางสาว
มลฤดี อินทรใจเอ้ือ ในขณะนั้นรักษาราชการแทนผูอำนวยการกองการศึกษา อาจ
ยังไมเขาใจในรายละเอียด และไมมีเงินทอนแตอยางใด โครงการนี้เงินงบประมาณ
ไมเหลือ เปนคาใชจายพอดี ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล ตามที่มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑  
ประธานสภาเทศบาล ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีเพจเฟสบุกสำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่นองไดไปแจก

ถุงยังชีพบานประชาชนท่ีน้ำไมทวม และบอกวาเอาไปเลย เพราะเจาหนาที่ได
สำรวจมาแลว แตเทศบาลก็ยังแจกถุงยังชีพดังกลาวไป ซึ่งประชาชนคนนั้นได
ทักทวงแลววาไมไดรับความเดือดรอนจากภัยน้ำทวมไมขอรับถุงยังชีพ ตาม
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรีไดประกาศใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (อุทกภัย) ใหเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง ทั้ง ๑๙ ชุมชน ไดรับการชวยเหลือ 
และหัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงไววาในเขตเทศบาลเมืองสองพ่ีนองไดรับ
การประกาศจากจังหวัดสุพรรณบุรีทุกบาน ถึงน้ำทวมมากหรือทวมนอยเม่ืออยูใน
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เขตภัยพิบัติจะไดรับถุงยังชีพครบทุกบาน ตามบันทึกขอความ ที่ สพ 
๕๒๑๐๑.๐๔/๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ขอทราบวา 

 ๑. ถุงยังชีพชุดละเทาไร 
 ๒. จำนวนก่ีชุด 
 ๓. รวมเปนงบประมาณทั้งหมดเทาไร 
 ๔. มีจำนวนหลายบานที่ยังไมไดรับถุงยังชีพ บางบานน้ำทวมจริงไมไดรับถุงยังชีพ

จะดำเนินการอยางไร 
นายกฤตภาส สุรียแสง เราสามารถใชงบฉุกเฉินไดเลยตามอำนาจผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุร ีขอที่  
หัวหนางานปองกันฯ ๕.๑ การดำรงชีพ ๕.๑.๒ ถุงยงัชีพชุดละไมเกิน ๗๐๐ บาท แตเทศบาลไดจัดทำถุง

ยังชีพมีรายการดังนี้ ๑. น้ำมันพืช จำนวน ๑ ขวด ๒. ขาวสาร จำนวน ๑ ถุง           
๓. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๑ กลอง ๔. น้ำดื่ม ๕. ปลากระปอง ๖. ไขไก รวม
เงนิทั้งหมดเปนถุงยังชีพชุดละ ๕๖๕ บาท จำนวน ๗๐๐ ชุด ไดจัดทำใหประชาชน
ที่เดือดรอน ถุงยังชีพนี้สามารถแจกจายไดทั้งหมด ๓ วาระดวยกัน ใหภัยนั้นลดลง 
เรื่องที่ประชาชนไมไดรับถุงยังชีพเลย ใหดูวาที่เราลงไปแจกมีสมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ โดยเฉพาะนายลิขิต โกมลสิงห ไปกับผมตลอด นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลก็ไป เรามีรูป ถามวาคนไหนที่ยังไมได ผมวาไมมี เราเดินทุก
บานเลยในเขต ๑ ที่น้ำทวมจริง คนไหน ผมมีรูปทุกทานในการไปรวมกันแจก การ
ที่บอกวาประชาชนไมไดถุงยังชีพนั้นเปนการเขาใจคลาดเคลื่อน รูปทุกรูปคือเรื่อง
จริง ทุกทานลงไปจริง พูดมาเลยวาบานไหนยังไมไดรับ ไมมี เขต ๑ เปนพื้นที่ทวม
จริงๆ ทางดอนเราก็แจกเพราะเปนชวงพายุเขา ทางจังหวัดก็ประกาศใหชวยเหลือ
ไดเลย แตบานที่น้ำไมทวมเราก็ไมใหถามนายลิขิต โกมลสิงห ไดเลย รายงาน
นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตัดสินวาใหหรือ
ไมให สรุปวาไมให เอามายืนยันวาไดรับหรือไมไดรับ เรามีแบบฟอรม ประชาชน
เขาน้ำทวมผมเปนขาราชการของแผนดินผมอยูเฉยไมได ขอใหทุกทานทราบวานี่
คือหลักการชวยเหลือที่ถูกตอง  

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล จำนวน ๗๐๐ ชุด นี ้ตามประกาศของจังหวัดสุพรรณบุรี เขาบอกวาทั้งหมด ๑๙  
ประธานสภาเทศบาล ชุมชน ไมไดระบุวาบานไหน เทากับมี ๓,๐๐๐ กวาหลังคาเรือน ตองไดรับทุกคน

หรือไม  
นายกฤตภาส สุรียแสง บานที่น้ำไมทวมก็ไมได ตามที่ไดปรึกษากับนายลิขิต โกมลสิงห วาถาบานน้ำไม 
หัวหนางานปองกันฯ ทวมแลวมาเอา เราไมให การประกาศของจังหวัดสุพรรณบุรีเขาประกาศเพ่ือ

ครอบคลุม ถามวาน้ำทวมใตถุนน้ำทวมไหม ทานวาทวมกันไหม ทวมเพราะสัญจร
ไปมาไมได ที่อื่นเขาก็แจกกันไปดูไดเลย ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล จะใหหรือไมให นี่คอืหลักเกณฑและเงื่อนไข 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล ที่ประชาชนสงสัยแลวถามมาวาประกาศอยูในเขตภัยพิบัติทำไมบางบานไดบาง 
ประธานสภาเทศบาล ไมไดบาง น้ำทวมบางไมทวมบาง 
นายกฤตภาส สุรียแสง สาเหตุเกิดจากพายุเขาเปนระลอกๆ ทำใหฝนตกหนักติดตอกัน เราก็ชวยตาม 
หัวหนางานปองกันฯ หลักเกณฑของผูวาราชการจังหวัด แตเราจะแจกทุกหลังคาเรือนเปนไปไมได 

เพราะบานที่น้ำไมทวมแลวไปแจก ถามวาผิดไหม ผิด ทวมแบบสัญจรไปมาไมได 
แตน้ำลดเร็ว เราให เชนทางดอนน้ำทวมเวลานิดเดียวก็แหงแลว แตเขต ๑ ทวม
เต็ม ๑๐๐ เปอรเซน็ต เราสมควรให เราใหลงลายมือชื่อรับถุงหนางาน 
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นางสาววัญญชิสา แดงลมูล บานท่ีน้ำทวมจริงแลวไมไดรับถุงยังชีพจะดำเนินการอยางไร 
ประธานสภาเทศบาล  
นายกฤตภาส สุรียแสง ผมขอทราบวาผูที่ไมไดรับถุงยังชีพชื่อ นามสกุล อะไร อยามาพูดเลื่อนลอย ถาพูด 
หัวหนางานปองกันฯ  แบบนี้ทำใหองคกรเสื่อมเสีย และทำใหหัวหนางานปองกันฯ เสื่อมเสีย คุณจะพูด

เลื่อนลอยอยางไรก็ไดวาคนนั้นคนนี้ไมได เอาชื่อมาจะไดมาตรวจสอบรายชื่อใน
จำนวน ๗๐๐ คน วามีหรือไม 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล สวนตัวดิฉันไดรับเชิญไปครั้งแรกเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นไมไดไปอีก ถาบอกวา 
ประธานสภาเทศบาล ใหมาถาม อยาถาม ตอบไมได ตอบไดที่เดินวันนั้นวันเดียว 
 อีกเรื่องคือปรึกษาวาในการประชุมสภาเทศบาลครั้งกอนไดมีการอภิปรายเรื่อง

หองสุขาเคลื่อนที่ท่ีใชในเรื่องน้ำทวมที่ผานมา ฝายบริหารเทศบาลไดอภิปรายวา
ไดนำหองสุขา จำนวน ๑๘ หอง ไปฝากไวในสถานที่เอกชนแหงหนึ่ง ซึ่งหองสุขา
เปนการไดรับบริจาคมาทั้งหมด ในราคาหลังละ ๑๘,๐๐๐ บาท ขอถามวามี
ระเบียบขอใดหรือไม ที่นำทรัพยสินที่ไดรับบริจาคไปฝากไวกับเอกชน เมื่อ
เทศบาลไดรับบริจาคหองสุขา ควรทำบันทึกรับทรัพยสินใหถูกตอง หากอนาคต
ขางหนามีการผุพัง ผูใดจะรับผิดชอบ ซึ่งบริเวณบอขยะของเทศบาลมีอาคารบาง
อาคารไมไดใชเราสามารถนำไปเก็บรักษาได เราคิดวาทรัพยสินของทางราชการ
ควรเก็บในสถานที่ราชการ เห็นสมควรเอาสุขาออกมาจากสถานที่เอกชนหรือไม 
จะไดไมตองโตแยงกับผูบริจาค แลวทำบันทึกคุมใหถูกตองจะดีกวาหรือไม 

นางชนิษา วิมลวัฒนา เรื่องสุขาเคลื่อนที่ไมมีระเบียบตัวใดท่ีพูดวาสุขาเคลื่อนที่ที่มีบุคคลบริจาคแลว 
นายกเทศมนตรี จะตองเปนทรัพยสินของเทศบาลที่มาบริจาคทั้งหมดสวนใหญเปนคนในครอบครัว 

ญาติพ่ีนอง พูดกันไมไดเก่ียวกับความเปนเทศบาล และนายกเทศมนตรีดวยซ้ำ 
เขาเห็นประชาชนเดือดรอนและมีจิตศรัทธาที่จะชวย ลงไปในพ้ืนที่ก็มีแตปญหาวา
น้ำทวมจนสุขาใชไมได เดือดรอนมาก จึงบอกนองๆ ที่เปนเจาของบริษัทใน
กรุงเทพฯ วามีไหมขอเจานายมาสักหนอย เพื่อนๆ สรุปวาเปนพ่ีนองเพ่ือนๆ เรา
ทั้งนั้น ที่บริจาคมาทั้งหมด ๑๘ หลัง ในเมื่อบุคคลภายนอกบริจาคมาเปนสวนตัว 
ขอถามปลัดเทศบาลวามีระเบียบตัวไหนไหมวาของที่บริจาคจำเปนตองเปน
ทรัพยสิน และตองมาลงบัญชีครุภัณฑ และจำเปนหรือไมที่จะตองจัดเก็บภายใน
เทศบาล 

นางสาวจิราภรณ ออนสำอางค เนื่องจากวาประธานสภาเทศบาลเพ่ิงซักถามมา และดิฉันยายมารับตำแหนงเม่ือ 
ปลัดเทศบาล วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถาหากตองการคำตอบขอไปดูรายละเอียดเรื่องนี้แลว

นำมาตอบในการประชุมคราวหนา 
นางสาววัญญชิสา แดงลมูล ขอเรียนสมาชิกสภาเทศบาลวาการบริจาคนี้ ปลัดเทศบาลขอไปดูหลักเกณฑและ 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบกอนวาเปนอยางไร เพราะปลัดเทศบาลเพ่ิงยายเขามา 
นางชนิษา วิมลวัฒนา เรื่องสุขาเคลื่อนที่จริงแลวเราใชงบประมาณของเราสรางไดไหม ก็ใชงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี ของเทศบาลสรางได แตเราตองการประหยัดงบประมาณของเทศบาลใหมากที่สุด 

ถาไมจำเปนเราไมอยากแตะ จึงหาผูสนับสนุนมาในสวนนี้ เราไดไปคุยกับทาง
จังหวัดสุพรรณบุรีแลว ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะทำงานในพ้ืนท่ีผู
ประสบอุทกภัย จังหวัดบอกวาปนี้ไมมีโครงการทำสุขาเคลื่อนที่เลย ครั้งท่ีแลวให
ไปแลวทำไมเทศบาลไมเก็บรักษา ทำไมไมเอาเขามาไวในเทศบาล ทั้งที่จังหวัด
เปนผูใหแลว มอบใหเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง แลวทำไมเทศบาลถึงไมเก็บกลับเขา
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มา แลวมันก็อยูตามชุมชน และก็สาบสูญหายพังไมมีการเก็บเขามาเลย เราจึง
บอกกลับไปวาเราเปนผูบริหารเขามาใหมตรงนี้เราตอบไมได คือตองการแจงให
ทราบวาทำไมเราจึงตองสรางสุขาขึ้นใหมมาทั้งหมด มีคนถามวาทำไมตองทำให
ลูกนองเหนื่อย ทำไมตองใหลูกนองกองชางตองเหนื่อยกับการทำสุขาเคลื่อนที่ 
ลูกนองยินดี ลูกนองบอกชวยกันบรรเทาทุกขใหพ่ีนองประชาชน สวนที่ลูกนอง
ตองทำคาใชจายในการกินอยู เงินนายกเทศมนตรีทั้งนั้น นายกเทศมนตรีพรอม
ดูแลลูกนองประชาชน จุดไหนถาเขาเดือดรอน เขาตองการยินดีที่จะใหการ
สนับสนุน ในขณะเดียวกันขวัญกำลังใจของลูกนองก็มีให ลูกนองปฏิบัติงาน       
นอกเวลา จะมีน้ำ อาหารดูแลทุกครั้งที่ทำ ตองขอขอบคุณผูอำนวยการกองชาง 
และพนักงานลูกจางกองชางทุกคนที่ใหความสำคัญกับประชาชนที่เดือดรอน สุขา
เคลื่อนที่ทำไดไวมาก ๔ ชุดแรกใชเวลาทำประมาณ ๔-๕ วัน พอชุดตอมา ใชเวลา 
๒ วันเสร็จ มีชุดสุดทายใชเวลาวันเดียวเสร็จ จะเห็นไดวาแมแตพนักงาน ลูกจาง
เราก็ยังชวยเหลือ และใหความสำคัญกับประชาชน ก็ขอพูดตอในเรื่องถุงยังชีพ  
ถุงยังชีพเราไดคุยกับทางจังหวัดสุพรรณบุรีเรียบรอย ใชเงนิฉุกเฉินตามมาตรา ๙๑ 
จายขาดเงินสะสมเพ่ือจายถุงยังชีพ มาตรการในการแจกคือ ๑. บานที่น้ำทวมทุก
หลัง ที่ทวม ๑๐๐ เปอรเซ็นต เราไดปรึกษากับสมาชิกสภาเทศบาล นายชินพงษ 
วรศรีวิศาล บอกวาตองการใหแจกทุกบาน เราตอบไปวาตองรอดูกอนขอดู
งบประมาณเรากอน ถาน้ำไมทวมมันก็แจกไมได จังหวัดสุพรรณบุรีประกาศให
เปนพื้นที่ประสบอุทกภัยรอบแรก จำนวน ๑๒ ชุมชน มีการแจกถุงยังชีพ สมาชิก
สภาเทศบาลเขต ๑ นายลิขิต โกมลสิงห เปนผูนำแจก เพราะนายกเทศมนตรีพูด
วาถาเปนพื้นที่น้ำทวม เจาของพ้ืนที่ตองรูวาบานไหนน้ำทวมหรือไมทวม รอบแรก
เราแจกเฉพาะบานที่น้ำทวม ๑๐๐ เปอรเซน็ต ก็มีปญหาไอพวกที่น้ำยังไมทวมก็
อยากไดก็เปนธรรมดา เราบอกวาไมเปนไรเราจะประเมินรอบ ๒ อีกรอบ รอบ
แรกเราแจกไปแลวถึงชุมชนไผหมู น้ำทวมยังไมถึง ๑๐๐ เปอรเซ็นต รอบที่ ๒ 
ทวมเพ่ิมก็ไปแจกเพ่ิม สรุปในเขตหนึ่งแจกครบ ๑๐๐ เปอรเซ็นต ไมมีบานไหน
ไมไดเพราะบานไหนที่เราไปแลวไมมีคนอยูเขาจะเอาบัตรประจำตัวประชาชนมา
รับที่งานปองกันฯ ตรงนี้มั่นใจไดวาไมมีบานไหนไมได สวน เขต ๒ เขต ๓ ที่ไดรับ
ประกาศใหเปนพื้นที่ประสบอุทกภัย เปน ๑๙ ชุมชน ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล 
แตมันไมใชพ้ืนที่เหมือนเขต ๑ แตเปนพ้ืนท่ีที่ถูกดีเปรสชั่นเขา น้ำระบายไมทัน 
ทวมอยู ๒-๓ วันอะไรก็แลวแต เจาหนาที่เราไปตรวจบางบานน้ำทวมแลว บาง
บานน้ำยังทวมไมหมด บางบานกระเบื้องขางในรอนในชุมชนเริ่มพัฒนา การเดิน
ไปดูวาเขต ๒ เขต ๓ วาบานไหนน้ำทวมหรือไม เราจะไปกันเปนทีมงานปองกันฯ 
ทั้งหมดไป นายกเทศมนตรีดูแลไมทั่วถึงหรอกทั้ง ๓ เขต งานปองกันฯ รูดีที่สุด 
เพราะเขาตองไปอุดน้ำ ตั้งทอ เขาตองไปดูแลทุกบาน ฉะนั้นการแจกถุงยังชีพ
จำนวน ๗๐๐ ชุดๆ ละ ๕๖๕ บาท เราไมไดซื้อเพ่ิม เม่ือแจกครบทุกพื้นท่ีแลว ทาง
จังหวัดสุพรรณบุรีก็ยังคยุกันวานายกเทศมนตรีแจกรอบเดียว รอบเดียวทานพอ
กินไหม น้ำทวมเวลา ๒ เดือน พอกินไหม มันไมพอหรอก นายกเทศมนตรีตั้ง
งบประมาณแจกไปอีก แจกไดถึง ๓ รอบ เราก็มองวาตองการประหยัด ถึงแมจะ
เปนเงินสะสมของเทศบาล ก็จำเปนตองนำมาใชใหมันถูกตอง เหมาะสม เรา
พยายามไปประสานในภาคเอกชนเขาเพ่ือเอาถุงยังชีพมาแจกใหประชาชน รอบ 
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๒ รอบ ๓ ไมวาจะเปนชองวัน ธรรมกาย อ่ืนๆ ที่เรานำมาแจกทั่วถึงบางไมทั่วถึง
บาง ที่มีความคลาดเคลื่อนนาจะเปนการแจกในรอบของเอกชน เพราะเอกชนบาง
ที่ใหเรามาเพียง ๑๐๐-๒๐๐ ชุด เราแจกไมท่ัวถึงหรอกในเขต ๑ ชองวันทำการ
แจกทางน้ำ ริมน้ำ วัดธรรมกายมีวัตถุประสงคจะแจกเพียงชุมชนใกลเคยีงของเขา 
คือชุมชนบางใหญ อำเภอเกาก็ไมได พอมีของชองวันที่เหลือก็เริ่มแจกจากชุมชน
อำเภอเกาถึงชุมชนนายจาง ชุมชนสองพ่ีนองไมได นี่คอืปญหา รอบลาสุดไดถุงยัง
ชีพมาจำนวน ๑,๕๐๐ ชุด เราก็ไปไฟทขอที่องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี 
จริงแลวเขารับปากเราตั้งแตชวงน้ำทวม เราเขาใจวาในการจัดซื้อจัดจางมันลาชา
มาก ลาชาจนเราคิดวาเราไมได เราก็ไปไฟทอีกเอามาใหประชาชน โดยมีนายก
บุญชู จันทรสุวรรณ รองนายกสุวัฒน จันทรสวาง นายอำเภอสองพ่ีนอง หัวหนา
งานปองกันฯ และนายกเทศมนตรีท่ีไปไฟท เขาจะปดงบแลว แตเราบอกไมได เรา
รับปากประชาชนเราจะตองทวงสิทธิ และน้ำถุงยังชีพมาใหประชาชน จึงไดมาเมื่อ
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตดิปใหม เราก็เพ่ิงลงไปแจก การแจกถุงยังชีพจำนวน 
๑,๕๐๐ ชุดจะใหครอบคลุมทุกบานเปนไปไมได จึงแจกเขต ๑ น้ำทวม ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต แจกหมดแนนอน เขต ๒ เขต ๓ ก็แจกเฉพาะที่น้ำทวม ในสวนที่เหลือ
ก็สงสัญญาณไปทางองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี รองสุวัฒน จันทรสวาง 
ในฐานะเปนเจาของขาวนี้ ขาวที่เหลือเราขอนำมาแจกใหกับบุคลากรของเทศบาล 
ซึ่งไดทำงานเสียสละเวลา เหน็ดเหนื่อยกับภารกิจน้ำทวม เปนขวัญกำลังใจ ๓๐๐ 
กวาคน ที่เหลือเปนของ อสม. อปพร. ทำหนาที่มาตั้งแตโควิด-๑๙ เปนตนมา ขอ
อนุญาตน้ำขาวนี้ไปให ตอนนี้เหลืออีกประมาณ ๑๐๐ กวาชุดกำลังจะไปเยี่ยม
ผูปวยติดเตียง จะเห็นไดวาขาวของท่ีเราพยายามแจกจะแจกกับคนที่มีประโยชน
กับทางราชการ ชวยเหลือเทศบาล ตกทุกขไดยาก ถามวาคนตกทุกขไดยากเยอะ
ไหม ใครๆ ก็อยากตกทุกขไดยากถูกหรือไม เราจึงมีกฎเกณฑในการแจก อาจจะ
ถูกใจบางไมถูกใจบาง ทั่วถึงบางไมทั่วถึงบางตองขออภัยประชาชนในที่นี้ดวย 
ดิฉันมั่นใจวาถาถุงยังชีพที่เปนงบประมาณของเทศบาล จำนวน ๗๐๐ ชุด ถาแจก
ไมท่ัวตองมีหนังสือรองเรียนมาถึงนายกเทศมนตรี หรืองานปองกันฯ จะไดทราบ
วาคนไหนที่ไมได ณ เวลานี้ไมมี นาจะเปนความเขาใจผิดในเรื่องถุงยังชีพที่เปน
ของภาคเอกชนไมใชของเทศบาล 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องที่จะเสนอท่ีประชุมหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไมมีดิฉันขอถามวา เม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๖.๓๕ น. 

มีพนักงานเทศบาลโดนทำรายรางกายตรงหนาประตูสำนักงานเทศบาล ไมทราบ
วานายกเทศมนตรีไดทราบขาวหรือไม 

นางชนิษา วิมลวัฒนา วันที่เกิดเหตุไมทราบจริงๆ รุงเชามาทำงานก็ไดยินเสียงผูคนพูดกันวามีเจาหนาที่ 
นายกเทศมนตรี ของเราโดนชกตอยที่หนาเทศบาล เราถามวารูไหมวาเปนใคร ตอบมาวา เห็นวามี

เรื่องสวนตัวกันเอง เปนเรื่องทะเลาะวิวาทสวนตัว ไมไดเก่ียวกับคนที่นี่ หรือกับ
งานที่นี่ เราบอกวาไมเปนไรเดี๋ยวเจาทุกขเขาไปแจงความหรือจะมาขอดูกลอง
วงจรปดก็ยินดี ก็ไปดูกลองวงจรปดไดเลย เพราะวาเราตัดสินไมไดวาเปนใคร 
เพราะเจาทุกขตองข้ึนมา และไมเคยข้ึนมาหานายกเทศมนตรี ไมไดมาบอกอะไร 
คุณก็ตองไปดูกลองวงจรปด แตไดขาววามีพนักงานเห็นกันเยอะแยะ ชวงตอนเย็น 
ก็แลวแตผูเสียหายวาจะไปแจงความหรือไปขอดูกลองวงจรปดกอนได ทำเรื่องดู
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กลองวงจรปดเราก็ยินดี ก็ขอเรียนเชิญวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เปนวันกองทัพ
ไทย เทศบาลไดจัดรัฐพิธีตามปกติถึงแมจะมีการแพรระบาดโรคโควิด-๑๙ เราก็
เชิญหนวยงานตางๆ แตขอวาใหมาหนวยงานละ ๓ คน ที่เชิญไป แตสมาชิกสภา
เทศบาลเรายินดีทุกคนไมจำเปนตองมาเพียงแค ๓ คน ถือวาเปนคนของเทศบาล
ในวันนั้นจะเปนพิธีพราหมณ มีการยกฉัตรถวายดวย ก็เปนพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์
พอสมควร ถาเรารักเคารพในพระองคก็อยากใหมารวมพิธีรับบารมี เดีย๋วมีหนังสือ
ไปอีกครั้ง 

นายธนกร ตันติไพจิตร ขอสืบประเด็นของเจาหนาที่ของเทศบาลโดนทำรายรางกายหนาสำนักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ซึ่งนายสราวุฒิ ประยูรวงศ เปนขาราชการสังกัดทองถ่ินและไดดำรง

ตำแหนงเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง การกระทำเชนนี้เปนการกระทำ
ผิดกฎหมายอาญา เกิดในสถานท่ีราชการ เหตุการณนี้สรางความประหวั่น และแง
คิดที่ไมดีไดทั้งองคกรเทศบาล องคกรสภาเทศบาล ถือวาเปนเรื่องที่สำคัญ ไม
สำคัญเพียงวานายสราวุฒิ ประยูรวงศ เปนเลขานุการสภาเทศบาล เปนถึง
ขาราชการดวย ในบริบทมีขาราชการโดนทำรายในเทศบาลเหตุการณนี้อาจสราง
ความหวาดกลัวใหกับเจาหนาที่และบุคลากรของเทศบาลดวย อยางไรก็ตองขอ
ฝากไปยังนายกเทศมนตรชีวยดูแล กำชับ ติดตามเรื่องนี้ ดวยชวงทางใดก็ตามหา
ผูกระทำความผิดมาลงโทษดวย เพราะเรื่องนี้จะไมเก่ียวกับองคกรเลยก็ไมใช        
โดยสวนตัวนั้นผมคุยกับทางเลขานุการสภาเทศบาลแลว ทานบอกวาไมเคยมี
ความบาดหมางหรือมีขอทะเลาะกับบุคคลใดมากอน นายสราวุฒิ ประยูรวงศ นั่ง
หนาเทศบาลระหวางเวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. มีบุคคลภายนอกขับรถยนตมาจอด
หนาเทศบาลแลวเดินมาเตะที่กานคอ ผมเห็นวาเปนการกระทำที่อุกอาจ รนุแรง 
ผิดกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ตรงนี้ตองจำคุก ๒ ป มีโทษปรับถึง ๔๐,๐๐๐ 
บาท มันไมใชเรื่องเลน ไมตองการที่จะโยงไปทางการตีวัวกระทบคราด แตไม
อยากคิดไปถึงข้ันนั้น แตทำใหฉุกคิดไมได เพราะนายสราวุฒิ ประยูรวงศ เปน
เลขานุการสภาเทศบาล แตเลขานุการถูกลอบทำรายในเทศบาล เรื่องนี้เรื่อง
สำคัญ ทุกคนตองยอมรับวาบริบททางการเมืองของเราตอนนี้อยูในภาวะที่ไมปกติ 
ใชหรือไม เราควรทำทุกอยางใหถูกตอง ใหปกติ ประชาชนจับตามองเราอยูวาเรา
ทำอะไร เมื่อเกิดเหตุการณนี้ขึ้นมาเราตองตอบคำถามวามันเกิดอะไรข้ึน ใช
หรือไม ขอเรียกรอง และวิงวอนวาใหคณะผูบริหารชวยกำชับ ดูแลเรื่องนี้        
หากนายสราวุฒิ ประยูรวงศ ขึ้นไปขอดูภาพกลองวงจรปดหรือทำหนังสือถึง
นายกเทศมนตรี ก็ใหชวยรีบดำเนินการใหดวยเพราะจะไดดำเนินการทาง
กฎหมายโดยเร็ว ทุกอยางจะไดกระจางและสรางความสบายใจใหกับทางเทศบาล
ใหกับประชาชน 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล กรณีขาราชการในความดูแลของปลัดเทศบาล โดนทำรายรางกายแบบนี้  
ประธานสภาเทศบาล ตามหลักกฎหมายของทางราชการมีขอกฎหมายอะไรอยางไร 
นางสาวจิราภรณ ออนสำอางค กรณีนี้บอกตามตรงปลัดเทศบาลก็ยังไมเคยเจอ หากเปนพนักงานดวยกันเองจะ 
ปลัดเทศบาล มีการดำเนินการทางวินัยไดเพราะคูกรณเีปนพนักงานดวยกัน แตกรณนีี้ยังไม

ทราบวาคูกรณีเปนผูใด กฎหมายที่เก่ียวกับเรื่องนี้ ขอใหนายสราวุฒิ ประยูรวงศ 
ไปติดตอไดท่ีงานนิติการ 
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นางสาววัญญชิสา แดงลมูล ปลัดเทศบาลมีมาตรการอะไรที่จะปองกันผูท่ีมาทำรายรางกายอยางอุกอาจแบบนี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 
นางสาวจิราภรณ ออนสำอางค ปลัดเทศบาลคิดวาเรื่องนี้ตองประชุมรวมกัน คงจะตอบในที่นี้ วันนี้ไมได 
ปลัดเทศบาล 
นางชนิษา วิมลวัฒนา กรณีที่นี้หลักปฏิบัติจริงๆ ถาเปนขาราชการดวยกันเปนผูใตบังคับบัญชาของเรา  
นายกเทศมนตรี เราตองตั้งกรรมการสอบ และหาขอยุตดิำเนินการทางวินัยตามขั้นตอน แตกรณีที่

คุณไปมีปญหากับบุคคลขางนอกและคนขางนอกอุกอาจเขามาทำราย ถามวาตรง
นี้ไมไดมี รปภ. ที่จะคอยดูวาใครเขา-ออก ทุกคนก็สามารถมาติดตอราชการตรงนี้
เปนพื้นที่เปดคนสามารถเขามาไดถูกหรือไม ถามวาเราอยากใหมีเรื่องแบบนี้
เกิดขึ้นไหม ไมมีใครอยากใหเรือ่งแบบนี้เกิดข้ึน เราพยายามสอนเสมอใหรักกัน 
องคกรเดียวกัน ขาราชการ พนักงานดวยกันเอง กรณีนี้ถาเปนพนักงานดวยกันเรา
เดินหนาทางวินัยทันทีเพราะคูกรณีอยูกับเราทั้งคู แตเราไมรูวาคูกรณีเปนใคร เจา
ทุกขเองตองรีบไปแจงความกอนเลย เมื่อแจงความเสร็จใหเจาหนาที่ตำรวจ
ดำเนินการทางกฎหมาย สวนกลองวงจรปดตำรวจก็จะมาขอดูที่เราตามข้ันตอน 
แตนี้นายกเทศมนตรียังไมมีหนังสืออะไรเขามาเลย เราจะไปตัดสินอยางไรเพราะ
เขาเปนคนนอก ถาเปนคนขางในเรามีวิธีปฏิบัติแบบแผนในการลงโทษ ในการวา
กลาวตักเตือนอะไรก็แลวแตในฐานของความผิดของขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
ตรงนี้อยูในความครอบครองของเรา เราเปนผูบังคับบัญชาสามารถดูแลวให
ผูใตบังคับบัญชาอยูในกฎระเบียบได แตตรงนี้เปนเรื่องของสวนตัว ถึงแมมันจะ
เกิดเหตุในเทศบาล ก็ตองไปแจงความ ผูเสียหายตองไปดำเนินการแจงความตั้งแต
ที่เกิดเหตุเลย จริงแลววันนั้นเมื่อโดนปุบ คุณตองไป สภ.สองพ่ีนอง แจงความเลย 
ตอนนี้ไมทราบวาไปแจงความหรือยัง คุณไปแจงความหรือยัง 

นายสราวุฒิ ประยูรวงศ ไดดำเนินการแจงความที่ สภ.สองพ่ีนองเรียบรอยแลว 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นางชนิษา วิมลวัฒนา เดี๋ยวเจาหนาที่ตำรวจก็มาดำเนินการตามนั้นนะ ทางเทศบาลยินดีใหความรวมมือ 
นายกเทศมนตรี อยูแลว 
นายธนภัทร วัฒนชโนบล ผมไดรับขาววามีการลอบทำรายพนักงานขาราชการหลังจากวันเกิดเหตุ ก็รีบ 
สมาชิกสภาเทศบาล เดินทางมาดูนายสราวุฒิ ประยูรวงศ ผมไดพาไปแจงความ เพราะวาวันที่ไดคยุกัน

เขามีความหวาดกลัว ไมปลอดภัย ผมไดไถถามวามีปญหาอะไรกับใครหรือไม 
อยางไร จะไดรีบดำเนินการตามกฎหมายแจงความ เขาไมเคยทะเลาะเบาะแวง
อะไรกับใคร ไมเคยไปสถานที่ใดๆ ที่เก่ียวกับความสุมเสี่ยงหรือไปนั่งทานสุราที่
ไหนอยางไร เขาไมมีประวัติในดานนี้ ผมเองก็ตรวจสอบนะ ไมไดเชื่อเอง วาไป
ไหนอะไรที่ไหน แตก็ไมมี เลยอาสาพาเขาไปแจงความที่ สภ.สองพ่ีนอง ทาง
เจาหนาท่ีตำรวจสอบถามเหตุการณ และไดถามวาในระยะเวลาใกลเคยีงหรือกอน
หนานี้ไดมีปากเสียงอะไรกับใครหรือไม ไปสถานที่ไหนมาบาง มีเรื่องทะเลาะ 
เบาะแวงอะไรบาง ไมมี ในสถานท่ีเกิดเหตุมีกลองวงจรปดไหม ไดดำเนินการขอ
หรือยัง นายสราวุฒิ ประยุรวงศ ก็ไดทำบันทึกขอความในการขอดูกลองวงจรปด
ไป ผมถามในฐานะคนรูจักกัน เปนหวงเปนใยกันวา ทำเรื่องไปไดวีดีโอมาหรือยัง
จะไดนำไปใหทางเจาหนาที่ตำรวจดำเนินคด ีเขาไดดำเนินการขอไปแลว ตองขอ
ถามวาก่ีวันแลว  
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นายสราวุฒิ ประยูรวงศ ไดดำเนินการทำบันทึกขอความ ขอดูกลองวงจรปด ผานผูอำนวยการกอง 
เลขานุการสภาเทศบาล ยุทธศาสตร รองปลัดเทศบาล ตอนนี้ถึงปลัดเทศบาลแลว ชวงสายวันที่ ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๔ โดนทำรายเย็นวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ตอนนี้ยังไมไดรับ
อนุญาตใหเขาไปดูกลองวงจรปด 

นางจิตตาภรณ วิมลวัฒนา ตามที่ผูเสียหายไดแจงวาทำบันทึกขอความมายังผูดูแลกลองวงจรปด ขอเรียนให 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ทราบวาทางผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับกลองวงจรปดยังไมไดรับบันทึกตรงนี้ ซึ่งถา

เราไดรับบันทึกขอความอนุเคราะหดูกลองนั้นเรายินดีใหตรวจสอบกลองวงจรปด
ได แต ณ ตอนนี้ทางสำนักปลัดเทศบาลยังไมไดรับบันทึกนี้ 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล รบกวนหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลไปตามวาบันทึกขอความนี้ไปตกอยูตรงไหน 
ประธานสภาเทศบาล เผื่อมีการสงไปแลว เด็กๆ ยังไมไดสงใหหัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
นางจิตตาภรณ วิมลวัฒนา โดยปกติแลวเมื่อไดรับบันทึกงานธุรการจะเปนผูลงรับแลวสงใหหัวหนาสำนักปลัด 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ในการดูแล ซึ่งตอนนี้ยังไมไดรับและไมเห็นบันทึกนี้เลย 
นายธนภทัร วัฒนชโนบล ทางเจาหนาที่บอกวาอยางไรทานสมาชิกสภาเทศบาลลองดูวาเรื่องนี้ไปถึงไหน 
สมาชิกสภาเทศบาล แลวในการขอดูกลองจะไดนำวีดีโอนี้ไปใหทาง สภ.สองพี่นองดำเนินการ แตหาก

ติดขัดอะไรเขาจะไดแจงตรงมาที่เทศบาล ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดวาเมื่อนายสราวุฒิ 
ประยูรวงศ ไดขอไปแลวก็คงจะไมก่ีวัน ผมเปนคนรับดูแลในวันนั้น จึงขอให
นายกเทศมนตรีชวยดูแลพนักงานเจาหนาที่หนอย 

นางชนิษา วิมลวัฒนา กรณีแบบนี้ จริงๆ แลวตรงนี้ตามระเบียบ ตั้งแตเขามาเราก็พยายามทุกอยางวาทำ 
นายกเทศมนตรี อะไรกใ็หมีคำรอง มีการขอแตสำหรับกรณแีบบนี้มันสามารถเดินขึ้นมาหา

นายกเทศมนตรีไดเลย แลวก็ขอดูเลยโดยไมตองทำเรื่องยังไดเลย ใชไหม ตองกลา
ขึ้นมาสิ ทุกอยางมันมียืดหยุนตามเหตุและผล นะ อยากลัว ถามันมีเหตุเกิดข้ึน
อยากลัว เปนคนที่ทำอะไรก็ไดงายนะถามันมีเหตุมีผล เราตองชวยกัน สำหรับ
เรื่องนีม้ันเปนเรื่องจำเปนแตเขาไมเคยเดนิข้ึนมาหาเลย เราเลยไมทราบข้ันตอนวา
อยางไร ถามวาถาคุณโดนแบบนี้ทำไมเราไมหวงใย เราไมดูแล ถาคุณเดินข้ึน
มาแลวบอกวา “นายกเทศมนตรีครับผมโดนแบบนี้ ขอเปดกลองเลยไดไหมครับ” 
ทำไมเราจะไมยินดี เรายินดี ถูกไหม ขอชี้แจงดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ วาทุก
อยางมันมีเหตุมีผล มีขอยกเวนไดหมดขอใหเราไดพูดกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้
เอกสารนายกเทศมนตรียังไมได ยืนยันวายังไมได เพราะวาวันนี้ยังไมไดเซน
หนังสือ เพราะรีบมาประชุมสภาเทศบาล 

นายธนภัทร วัฒนชโนบล ตอจากนายกเทศมนตรี เหตุการณวนันั้นผมไดสอบถามเจาหนาที่วาในการดูกลอง 
สมาชิกสภาเทศบาล นี้เขารีบขึ้นไปแจงหรือยัง เขาตอบวาไดทำเรื่องขอดูแลว ผมก็ถามตอวามีใครมา

ดูแลพ่ีแลวหรือยัง ทางฝายนายกเทศมนตรีรูไหม คณะผูบริหารเทศบาลลงมาดูแล
อะไรบางไหม แตเขาใจไหมวาคนกำลังวิตก กังวล หวาดกลัว ทุกอยาง เขาไมรูวา
จะไปพึ่งใคร เขาก็ตองการมีใครท่ีเปนท่ีพึ่งใหเขาได ก็เลยถามวามีใครมาดูแลไหม 
ไมมีเลย แลวคนอ่ืนเห็นไหม จึงนำมาพูดในสภาเทศบาลฝากใหคณะผูบริหาร
ปกปอง ดูแล หากไดวีดีโอผมจะขอเปนธุระ และไปที่ สภ.สองพ่ีนอง ดำเนินการ
ใหนำคนรายมาดำเนินคดีตอไป 

นายนพดล โกกุล ผมเห็นดวยกับนายกเทศมนตรีวา ขาราชการควรตองคุยกับนายกเทศมนตรี         
สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ขาราชการสูงๆ ไมวาจะเปนรองนายกก็รูเรื่องนี ้แลวทำไม

นายกเทศมนตรี กับขาราชการระดับสูงไมลงไปดูแลลูกนอง ผมเห็นดวยไม
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จำเปนตองทำเรื่อง เพราะคนในครอบครัวก็คือคนในครอบครัวเดียวกันทำไมตอง
ทำเรื่อง ทำไมถึงไมชวยกัน เพราะคนที่มาทำรายคอืคนนอก จริงๆแลว
นายกเทศมนตรี รองนายก ขาราชการระดับสูง ตองดูแลลูกนอง มันควรจะเปน
อยางนี้ 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล แบบนี้ถาตามความนึกคิดของดิฉัน ถูกไมถูกดิฉันไมทราบ แตดิฉันถือวาเปนการ 
ประธานสภาเทศบาล อุกอาจมากที่สามารถเดินเขามาเตะกานคอ การเตะกานคอถึงกับตายได ไมไดเตะ

เอาเจ็บนะ เตะเอาตาย เผอิญโดนไมเหมาะ ขนาดนี้เลือดยังออกในหู มีเลือดคลั่ง
ในหูตองเจาะเอาเลือดออก ถาไมมีใครเชื่อไปขอดูที่โรงพยาบาลไดเลยวาจริง
หรือไมจริง ที่นายสราวุฒิ ประยูรวงศ มีเลือดคลั่ง จนแพทยตองเจาะดูดเอา
เลือดออก เพราะวันที่มาเห็นเขามีอาการเบลอ จึงถามวานายแปลกๆ เปนอะไร
หรือเปลา เขาบอกวาเขาโดนทำราย ไปหาหมอหรือยัง/ยัง เราบอกวานายซึมๆ 
แบบนี้ ไปหาหมอเลย อาการแบบนี้มันไมดี โดนตรงไหนโดนตรงนี้ตายนะ          
นายธนภัทร วัฒนชโนบล มาก็เลยอาสาไปหาหมอ จริงๆ ตรงนี้ไมควรนิ่งเฉย มัน
หยามหนากันมากๆ หยามหนาเทศบาลเลยนะ เหยียบหนากันเลยมาเตะพนักงาน
หนาเทศบาลเลย ถือวาเปนการหยามหนา ไมควรปลอยเฉย ตองมีการจัดการตอง
มีการไดตัว แบบนี้เทศบาลเสียหาย เพราะถือวาเจาหนาที่เปนขาราชการถูกทำ
ราย หนาประตูสำนักงาน ถาโดนทำรายที่อื่นอาจมีการแกตัว แตโดนทำรายหนา
ประตูสำนักงานเทศบาลนั้นเราจะไปพูดกับสังคม ไปแกตัวกับประชาชนกับใครได
อยางไร ใชหรือไม มันแกตัวไมไดเลย ตรงนี้ดิฉันขอฝากเลย 

นางฐานิตา สินพูล ขอปรึกษาประธานสภาเทศบาลวา จากการที่นายสราวุฒิ ประยูรวงศ ไดทำบันทึก 
สมาชิกสภาเทศบาล ผานผูอำนวยการกองยุทธศาสตร ตอนนี้ดิฉันขอทราบวาหนังสือตอจากนี้ถึง

ขัน้ตอนไหนแลว เพราะนองเขาบอกวาตอนนี้รอยเวรก็ตองการวีดีโอจากกลอง
วงจรปด เราก็คิดวาถาเราเปนครอบครัวเดียวกันนี้ มันไมจำเปนจะตองนาน            
ขนาดนี้ขอสอบถาม 

นางสาวสุธินี รูปดีเหมาะ ในฐานะผูบังคับบัญชาชั้นตนไดผานหนังสือตามที่นายสราวุฒิ ประยูรวงศ ไดกลาว 
ผูอำนวยการกองยุทธศาสตร ผานไปยังรองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลก็ไดผานหนังสือไปถึงปลัดเทศบาล

เรียบรอยแลว 
นางฐานิตา สินพูล ในกรณีที่ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณอธิบายวาหนังสือถึงสำนัก 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ซึ่งหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลก็ไดบอกวาไมไดรับหนังสือ ตอนนี้เรา

จะทราบไดอยางไรวานองเขาจะไดวีดีโอจากกลองวงจรปดใหรอยเวรไดอยางไร 
นายธนกร ตันติไพจิตร ผมขอแบบนี้ไดหรือไมวาตอนนี้นายสราวุฒิ ประยูรวงศ เลขานุการสภาเทศบาลได 
สมาชิกสภาเทศบาล ทำหนังสือขอไปแลวตั้งแตวันอังคาร วันนี้วันพฤหัสบดี ตองรอ ๒-๓ วัน ในฐานะ

เราหวงใยกันนะนี่ ทั้งคณะผูบริหาร หัวหนาสวนการงาน หวงใยกันเหลือเกิน 
อยากจะใหกันเหลือเกิน ถาอยางนั้นวันนี้ขอวีดีโอกลองวงจรปดใหกับนายสราวุฒิ 
ประยูรวงศ ไปเลย ทานนายกขอความเมตุตาไดหรือไม ขอกลองวีดีโอกลองวงจร
ปดใหนายสราวุฒิ ประยูรวงศ ไดหรือไม 

นายชุติพนธ ฉั่วภากร ในเม่ือสักครูนี้นายกเทศมนตรีไดกลาวอนุญาตในที่ประชุมตรงนี้วาใหเขาไปดูได 
รองนายกเทศมนตรี เลยนั้น เราจะตองมารอขึ้นตอนอะไรอีก เขาใหถอยคำวาจาตรงนี้เราฟงไมรูเรื่อง

หรือไง อยาทำใหมันสับสนสิ นายกเทศมนตรีประกาศอนุญาตใหขึ้นไปดูไดเลย
แลวเราจะสารวนอยูกับเรื่องตรงนี้เพ่ือประโยชนอะไรขอใหมันจบเถอะ เพราะ
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เรื่องนี้ก็เปนที่รับรูกันแลวนายกเทศมนตรีอนุญาตใหนายสราวุฒิ ประยูรวงศ ให
ขึ้นไปดูไดเลย ก็แคนี้เอง แลวเราถกปญหาใหวกวนอยูตรงนี้มันไมมีประโยชน
หรอก ทำลายเวลากันไปเปลาๆ เพราะทุกคนมีกิจธุระจะตองทำ 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล เชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสราวุฒิ ประยูรวงศ ขออนุญาตประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล ผมเองก็ไมไดตองการให 
เลขานุการสภาเทศบาล ลำบากใจ แตในเรื่องของขั้นตอนการขออนุญาตดูกลองวงจรปด ซึ่งไดมีบันทึก

ขอความหลักเกณฑการขอดูเพ่ือใหมันจบไป ขอใหผูมีหนาท่ีดูแลชวยอธิบายใน
หลักเกณฑการขอดูจะไดไมตองมาใชเวลาใหยืดยาว เพราะผมไดถือปฏิบัติตาม
แนวทางอยางถูกตองแลว 

นางสาววัญญชิสา แดงลมูล เดี๋ยวกอนนะ ตองใหประธานสภาเทศบาลเชิญกอน ถาไมไดเชิญคิดวาการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลมันตลกขอเชิญหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลตอบ 
นางจิตตาภรณ วิมลวัฒนา ตามที่ผูเสียหายไดแจงมาวาอยากจะทำเปนข้ันตอนที่ถูกตองตามระเบียบ ดิฉัน 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล เขาใจนะวาอยากจะทำใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนท่ีถูกตอง แตเมื่อเกิด

เหตุการณแบบนี้ตามที่นายธนกร ตันติไพจิตร สมาชิกสภาเทศบาลแจงไววามี
เหตุการณเกิดขึ้นตั้งแตวันจันทร จนวันนี้วันพฤหัสบดีแลวทำไมยังไมไดขอมูลจาก
กลองวงจรปด ซึ่งจริงๆแลวการทำใหถูกตองตามระเบียบก็เปนเรื่องดี แต
เหตุการณแบบนี้เปนเหตุการณทีก่ระทบถึงสวัสดิภาพของผูเสียหาย เพราะฉะนั้น
เราอยูในองคกรเดียวกัน เราเปนพี่นองกัน ทำงานดวยกัน การขออนุญาตดวย
วาจาเรายินดี แตเรายังไมไดรับการขออนุญาตขอความอนุเคราะหดวยวาจาจาก
ผูเสียหาย ซึ่งจริงๆ แลวทางสำนักปลัดเทศบาลยินดีถามาขอดู ดิฉันในฐานะ
รับผิดชอบกลองวงจรปดภายในอาคารก็ยินดีที่จะใหดูโดยไมตองทำหนังสือดวย
ความที่เราเปนพ่ีนองกัน ทำงานกัน และผูเสียหายเองเคยเปนผูใตบังคบับัญชา
ของดิฉันมากอน เคยนับถือกันมากอนวากันงายๆ การขอแบบนี้ไมตองทำเปน
หนังสือก็ได แคขอเรายินดีใหโดยไมจำเปนตองทำเปนหนังสือ แตถาทำเปน
หนังสือเราก็ยินดีเพื่อความถูกตอง 

นายธนภัทร วัฒนชโนบล ก็ไดขอสรุป เดี๋ยวจะขอนำตัวเจาทุกข และผมไปรับวีดีโอหลังจากเลิกประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาววัญญชิสา แดงลมูล เราทุกคนก็เปนหวง ไปขอไฟลวีดีโอมาแลวไป สภ.สองพ่ีนอง 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องที่จะเสนอท่ีประชุมหรือไม 
นายลิขิต โกมลสิงห ผมมีเรื่องรองเรียนจากประชาชนฝากประธานสภาเทศบาลไปยังนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล และเคยไดปรึกษากับท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เรื่องการดูแลซอมแซมสิ่งปลูก

สราง สรางข้ึนมาแลวชำรุดเสียหายขาดการดูแลรักษาในแตละชุมชน 
 ๑. หองสุขาในอาคารอเนกประสงคชุมชนอำเภอเกากองการประปาไปทุบไวและ

ไมไดซอมแซมใหคงสภาพเดิมปลอยทิ้งไวจนไมสามารถใชงานได 
 ๒. ถนนราษฎรอุทิศ ซอย ๒๓ เปนถนน คสล. และลูกรัง ระยะประมาณ ๒๐๐ 

เมตร รกรางไมสามารถใชสัญจรไปมาได ฝากนายกเทศมนตรีดูแลใหใชงานไดดวย 
 ๓. ศาลาทาน้ำหนาตลาดชุมชนอำเภอเกา มีการชำรุดทรุดโทรมมาก ฝาเพดาน

หลุดรวงลงมา โปะทางข้ึนลงก็ไมไดอยูที่เดิม ชวยปรับปรุงดูแลใหดวย 
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 ๔. อาคาร อสม. ชุมชนสองพ่ีนอง สรางข้ึนมาแลวไมเคยใชประโยชนอะไรเลย  

นกอาศัยอยู ประชาชนถามวาสรางขึ้นมาทำไม ขอใหนายกเทศมนตรีไปปรับปรุง 
และเปดให อสม. ในพื้นที่นั้นไดใชประโยชน 

 ๕. ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนคลองมะดัน ไมมีหองน้ำใหผูมาใชบริการ 
นางชนิษา วิมลวัฒนา ที่พูดมาดังกลาวนี้ ดิฉันเพิ่งเขามารับตำแหนงครบ ๗ เดือน เทศบัญญัติ 
นายกเทศมนตรี งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไมไดบังคับใช เขามา

เจอปญหาโควิด-๑๙ น้ำทวม ฉะนั้นสิ่งปลูกสรางทั้งหมดทุกชุมชนไดปลูกสราง
ขึ้นมานานแลว และไมไดรับการดูแลมาหลายปมากแลว ตั้งแตดิฉันหาเสียง ก็เห็น
สภาพอาคารท่ีไมเคยถูกใชเลย ไมเคยไดรับการบูรณะซอมแซมนานเปนเวลา
หลายป สภาพเสื่อมโทรมผุพังเกิดจากการไมไดใชงาน ชุมชนอาจไมมีการ
ขับเคลื่อนในเรื่องของการทำกิจกรรมของชุมชนเทศบาลไมไดเขาไปดูแลในสวนนี้ 
เพราะประชาชนบอกวามันไมไดถูกใชงานเลยเปนเวลานานมากแลว เมื่อเราเห็น
ปญหาเราพรอมจะเขาไปดูแล แตขอใหงบประมาณผานสภาเทศบาลใหเรียบรอย
แลวจะจัดเจาหนาที่ลงไปดูแลซอมแซม เพราะวาในชวงเดือนกุมภาพันธนี้ เราจะ
เริ่มจัดทำโครงการเวทีประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
ทั้งหมด ๑๙ ชุมชน กองสวัสดิการสังคมกำลังจัดทำตารางการออกดำเนินการ
โครงการเวทีประชาธิปไตย ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขารวมสะทอนปญหาดวย 
และศูนย PCU แตกอนนั้นเคยอยูที่เทศบาลเมืองสองพ่ีนอง เราทำ MOU รวมกับ
โรงพยาบาล มีแพทยเขามาสัปดาหละ ๒ วัน ประสบความสำเร็จ แตที่ผานมาเรา
ไมทราบวาเหตุใด PCU ถึงออกไปอยูที่ชุมชนคลองมะดัน พื้นที่ตรงนั้นไมเหมาะที่
จะสรางเปน PCU ประชาชนตองไปนั่งในเต็นท ใตตนไมเพ่ือรอรับการตรวจโรค 
แตตรงนั้นเปนเรื่องของโรงพยาบาล ในเรื่องของสุขาเราเห็นดวย โดยใหความ
อนุเคราะหไปใชสุขาที่โรงเรียนเทศบาล ๓ โรงพยาบาลอยากไดหองน้ำแต
งบประมาณเรายังไมผาน ทางโรงพยาบาลบอกวาเปนไปไดไหมวาเทศบาลเอา 
PCU ไปอยูอยางเดิม ทางโรงพยาบาลก็ไมมีงบประมาณในการสราง PCU ใหมอยู
แลว การที่จะเอากลับมาที่เทศบาลตองขอปรึกษากับนองๆ และผูอำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกอน 

นายธนกร ตันติไพจิตร ตามที่นายลิขิต โกมลสิงห เรือ่งศาลาประชาคมหรืออาคารอเนกประสงคทุกที่ก็จะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผุพัง มีนกอาศัยอยู ก็ขอฝากคณะผูบริหารดวย เผื่อประชาชนจะไดใชประโยชนได 
 เรื่องบุคคลไรสัญชาติ ตั้งแตมีโรคโควิด-๑๙ ระบาด มีบุคคลไรสัญชาติไมไดรับสิทธิ

ในการไดรับการฉีดวัคซนี เพราะไมมีบัตรประจำตัวประชาชน ผมไดประสานไปยัง
นายอำเภอสองพ่ีนอง และรองผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 
๑๗ ก็ไดรับความเมตตาอยางดี ใหรวบรวมรายชื่อผูไมมีบัตรเพ่ือนายอำเภอสองพี่
นองจะไดจัดสงไปยังรองผูอำนวยการจะไดดำเนินการในการฉีดวัคซีน ไมเชนนั้น
บุคคลกลุมนี้ไมมีฐานขอมูลและฉีดไมได เรื่องนี้ตองขอขอบคุณนางมานิตย         
ใจเพียร งานทะเบียนและบัตร เทศบาลเมืองสองพี่นอง ใหความชวยเหลือ
ประสานงานในสวนที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว ขอขอบคณุ 

 เรื่องตลาดบางลี่ ที่เคยไดอภิปรายเมื่อคราวประชุมกอนหนานี้ในระเบียบวาระ
อ่ืนๆ ที่ใหแมคาไดลงมาคาขายหนาตลาดในชวงเทศกาลปใหม นายกเทศมนตรีก็
ไดนำพามีการประชุมแมคา และอนุญาตใหแมคาลงมาคาขายดานลางในชวง
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เทศกาล ประชาชนฝากขอบคุณนายกเทศมนตรีวาการไดมาขายของทำใหมีรายได
เพ่ิมขึ้น ดีกวาการคาขายขางบน และฝากถามตอเนื่องวาในเทศกาลตรุษจีนจะขอ
อนุญาตลงมาขายเหมือนเดิมในชวงเทศกาลตรุษจีนไดอีกหรือไม 

นางชนิษา วิมลวัฒนา จริงแลวเราเอามติแมคาที่อนุญาตใหลงมาคาขายดานลาง แมคาดานบนนั้น 
นายกเทศมนตรี แบงเปน ๓ กลุม ๑. กลุมอยากขายดานบน ๒. กลุมไมอยากขายขางบน สองกลุม

นี้เทาๆ กัน ๓. กลุมอยางไรก็ไดแลวแตนายกเทศมนตรี และมีกลุมในสวนของ
ประชาชนท่ีเปนรานคาอยากลงดวย มีการถกเถียงกันมากมาย กลุมบนเข่ือนบอก
วาอยูแลว ขายดี ขายไมดีก็ออกไปสิ บางกลุมยังอยากอยูและคาขายจนชินแลว 
จึงตองการสรางแลนดมารกของตลาดบางลี ่ขอเพียงแตเทศบาลชวยทำปาย          
และเสร็จเรียบรอยแลว สรุปวาทุกเทศกาลใหลงมาคาขายดานลางหนาตลาด       
บางลี่ ก็อนุเคราะห 

นายธนกร ตันติไพจิตร เคยไดปรึกษาในเรื่องปายที่จอดรถ ก็ขอใหดำเนินการไวรองรับผูมาจับจายซื้อของ  
สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณที่จอดรถรอบตลาดบางลี่แลวมีหลายแหลงแตประชาชนยังไมรู เพราะขาด

ปายในการประชาสัมพันธ ปายเขาซอยถนนหลังโรงรับจำนำ มี ๓ ซอย ไมมีชื่อ 
ขออนุญาตตามงาน 

 ตอไปเรื่องน้ำประปา สัปดาหที่ผานมาประชาชนบอกวาน้ำเริ่มเหลือง ขุน อาจจะ
เก่ียวกับเรื่องระบบผลิตน้ำดิบหรือเปลา หรือวามีขอมูลอะไรบางที่จะแจง
ประชาชนวาเกิดจากสาเหตุใด แกไขไดหรือไม จะไดดูแลตัวเองในเวลาใชสอย 
เชนการซกัผา 

นางชนิษา วิมลวัฒนา ตอนนี้มีเรื่องรองเรียนเขามาจริง เนื่องจากประสบปญหาน้ำทวม เกี่ยวกับปญหา 
นายกเทศมนตรี น้ำดิบ และปญหาในการใสสารเคมี ซึ่งตอนนี้การใสสารเคมีดีแลว การผลิต

น้ำประปาในชั้นการตกตะกอนน้ำเราใสมาก เราเรงใหลูกนองในเรื่องการระบาย
ตะกอนอาจมีพนักงานใหมทำงานยังไมเรียบรอยตองขออภัยดวย บางทีไมตื่นใน
เวลากลางคนื การดูแลน้ำประปาเหมือนดูลูกออน การระบายตะกอนตองระบาย
บอยๆ ไมจำเปนตองเปนกิจวัตรประจำ แตเมื่อไปเจอก็ตองระบายตะกอน        
ในขณะเดียวกันเมื่อน้ำดิบเราดี ใส การผลิตน้ำของเราก็จะไมมีปญหา ตอไปอาจมี
สภาพขุน การทำนา อาจจะมีน้ำเสียเขาไป จึงตองมาดูวาเราตองใสสารเคมี
อยางไร ตอไปอาจจะเปลืองสารเคมี แตขอใหสบายใจวาเราซื้อสารเคมีมาครบ ไม
มีการยักยอกสารเคมี ไมมีการกินเปอรเซ็นต ไมมีอะไรใดๆ ทั้งสิ้น การใสสารเคมี
ของเราเปนไปตามสูตร น้ำที่เราผลิตใส น้ำที่ไปสงตามบานประชาชนนั้นเกิดจาก
ตะกอน ตะกรันที่อยูในเสนทอ ที่มันอาจจะหลงเหลืออยูบาง บางทีมีทอแตกก็ปด
ซอมทอ ตะกรัน ตะกอนที่มีในเสนทอเริ่มมี เสนทอที่ไปถึงบานประชาชนทุกเสน
นั้นมันเกามากจริงๆ แทบจะทุกเสน ในขณะนี้เราเรงที่จะใหน้ำใสที่สุดโดยการ
ออกระบายตะกอน แตกอนอาจจะทำการตอนกลางคืน คณะผูบริหารเทศบาลได
ออกไประบายตะกอนรวมดวย แตรูสึกไมปลอดภัยในการทำงาน แตกอนระบาย
ตะกอนตอนกลางคืนเพราะวากลางวันคนใชน้ำ จึงเปลี่ยนมาทำการระบายตอน
กลางวันเพราะวาประชาชนทำงานแลว ๑๐.๐๐ น. ไปแลว ๑๓.๐๐ น. ไปแลว 
ตองระบายพรอมๆ กัน ทั้งหมดประมาณ ๓๐ กวาจุด น้ำจะไมพอใชจึงแบงเปน
ชวงๆ ใหบอย เดือนละ ๒ ครั้ง ตอนนี้น้ำใสแลว  
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นางสาววัญญชิสา แดงลมูล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องที่จะเสนอท่ีประชุมหรือไม เม่ือไมมี 
ประธานสภาเทศบาล ฝากนายกเทศมนตรีเรื่องงบประมาณ ๒๑๔ ลานบาท ทางสมาชิกสภาเทศบาลตัด

ลดไปประมาณ ๒ ลานกวาบาท ก็ประมาณรอยละ ๑ ของงบประมาณท้ังหมดซึ่ง
เปนงบประมาณท่ีไมเก่ียวกับประชาชน เปนงบประมาณท่ีใชในสำนักงานเทศบาล 
ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาวาบางโครงการ รายการยังไมควรทำตอนนี้ ไวทุก
อยางครบถวนคอยทำ ขอใหทำความเขาใจกับสมาชิกสภาเทศบาลดวย ไมมี
เจตนาไมดี และทำเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนใหมากที่สุด 

 บัดนี้การประชุมไดดำเนินการมาครบระเบียบวาระแลว ดิฉันขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล หัวหนาสวนการงาน และเจาหนาที่ทุกคน 
ขอปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๓ น. 
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